



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
เรื่อง บัญชีผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ)
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดปฏิทินการย้าย รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติอนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ จะดำเนินการจัดส่งคำสั่งย้ายไปยังต้นสังกัดเดิมให้ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ก.ค.ศ. กำหนด กรณีได้รับการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งไปแล้ว หากตรวจสอบภายหลังว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จะไม่ได้รับการย้ายและแต่งตั้งหรือหากได้รับการย้ายและแต่งตั้งไปแล้วจะถูกเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้ง โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ ในกรณีผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายรายใด ปลอมแปลงเอกสารหลักฐานหรือยื่นเอกสารอันเป็นเท็จนั้น จะถูกดำเนินการทางวินัยและอาญาต่อไปด้วย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุภาพ เต็มรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

บัญชีผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ)

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

(โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗)

ที่	ตำแหน่งว่าง		พิจารณารับย้าย				หมายเหตุ
	โรงเรียน	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	วิชาเอก	โรงเรียน	สังกัด	
๑	เดชะปัตตนยานุกูล	๓๖๗	นายอนุวัช พรหมณี	วิทยาศาสตร์ทั่วไป	เบตง "วีระราษฎร์ประสาน"	สพม.ยะลา	ว่างตามประกาศ
๒	โพธิ์คีรีราชศึกษา	๑๓๓๙๕๗	นางสาวอารีนา แวดอเลาะ	สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา	บ้านน้ำดำ	สพป.ปัตตานี เขต ๓	ว่างตามประกาศ
๓	ยาบีบรรณวิทย์	๑๐๓๒(ส)	นางสาวกัยฟาน กาสง	ศิลปศึกษา	สายบุรี "แจ้งประชาคาร"	สพม.ปัตตานี	ว่างตามประกาศ
๔	ยาบีบรรณวิทย์	๑๐๗๓	นางสาวรอฮานี แวสามะ	จิตวิทยา	อุ้มทอง	สพม.สุพรรณบุรี	ว่างตามประกาศ
๕	สุวรรณไพบูลย์	๓๑๘๕	นายมาหามะ เจะซี	รัฐประศาสนศาสตร์	ยาบีบรรณวิทย์	สพม.ปัตตานี	ว่างตามประกาศ
๖	ราชมนูรังสฤษฎ์	๒๐๙๔๘	นางสาวยอดขวัญ มามะ	ภาษาอังกฤษ	สะนอพิทยาคม	สพม.ปัตตานี	ว่างตามประกาศ
๗	ราชมนูรังสฤษฎ์	๒๐๙๑๙	นางสาวอิมาน คาร์เจ็ง	ฟิสิกส์	กระบุรีวิทยา	สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง	ว่างตามประกาศ
๘	สายบุรี "แจ้งประชาคาร"	๒๐๖๑๗	นางสาวกฤษยา สิ้นกั้ง	วิทยาศาสตร์ทั่วไป	สะนอพิทยาคม	สพม.ปัตตานี	ว่างต่อเนื่อง
๙	ยาบีบรรณวิทย์	๒๑๐๑๙	นางสาวนุรีดา ไชชิง	สังคมศึกษา	วรรณาริเฉลิม จ.สงขลา	สพม.สงขลา สตูล	ว่างต่อเนื่อง
๑๐	สะนอพิทยาคม	๒๙๗๘๐	นางสาวตุแหวอานิง ตูแหวเต๊ะ	ภาษาอังกฤษ	ระโนด	สพม.สงขลา สตูล	ว่างต่อเนื่อง
๑๑	สะนอพิทยาคม	๒๑๐๒๘	นางสาวอารีนา ตูแหว	คณิตศาสตร์	ชุมชนบ้านดำน	สพป.สงขลา เขต ๑	ว่างต่อเนื่อง
๑๒	เดชะปัตตนยานุกูล	๒๐๔๘๖	นางฐิตาพร ขวัญเพชร	ภาษาไทย	วัดพนเนินพลู	สพป.ราชบุรี เขต ๑	ย้ายกรณีพิเศษ (ดูแลมารดา เจ็บป่วยร้ายแรง)